

**ผลการดำเนินโครงการปลูกจิตสำนึกจริยธรรมและคุณธรรมด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
จังหวัดมุกดาหาร**

๒. หลักการและเหตุผล

การทุจริตประพฤติมิชอบเป็นปัญหาที่สำคัญซึ่งได้แพร่กระจายขยายวงกว้างไปทั่วโลก จากผลการศึกษาวิจัยพบว่าในประเทศไทยมีการทุจริตประพฤติมิชอบมาโดยตลอดทั้งระดับประเทศ ระดับจังหวัด และระดับท้องถิ่น ทั้งภาคราชการและภาคเอกชน ประกอบกับปัญหาความล่าช้าและโปร่งใสในการให้บริการของรัฐ รวมทั้งการละเลย การปฏิบัติตามกฎหมาย และการบังคับใช้กฎหมายที่เคร่งครัดและมีประสิทธิภาพ ซึ่งส่งผลกระทบต่ออย่างร้ายแรง ต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การพัฒนาสังคม และความมั่นคงของประเทศ คณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงได้มีคำสั่งที่ ๖๙/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ กำหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐกำหนดมาตรการ หรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ ฝึกระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ กำหนดให้รัฐต้องส่งเสริม สนับสนุนและให้ความรู้แก่ประชาชนถึงอันตรายที่เกิดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน และจัดให้มีมาตรการ และกลไกที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันและจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประกอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) กำหนดวิสัยทัศน์ให้ประเทศไทยมุ่งสู่การเป็นประเทศ ที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมีค่านิยมใหม่ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชน โดยในยุทธศาสตร์ที่ ๑ มีแนวทางการสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกล่า ทางสังคมเพื่อดำเนินการทุจริต บูรณาการหลักคิดคุณธรรมจริยธรรมเพื่อปลูกฝังค่านิยมรวมต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ

ดังนั้น เพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐมีจิตสำนึกจริยธรรมและคุณธรรมด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ และพัฒนาศักยภาพให้เกิดผลสัมฤทธิ์สอดคล้องกับคำสั่ง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ และยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริต จังหวัดมุกดาหารจึงได้กำหนดให้มีโครงการปลูกจิตสำนึกจริยธรรมและ คุณธรรมด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ สร้างวัฒนธรรม ต่อต้านการทุจริต ปลูกจิตสำนึกจริยธรรมและคุณธรรม ตลอดจนสร้างระบบเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานที่มีจุดมุ่งหมาย การปฏิบัติราชการด้วยความสุจริตและโปร่งใสให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ

วัตถุประสงค์ :

๑. เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้กับข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ
๒. เพื่อสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต และปลูกจิตสำนึกจริยธรรมและคุณธรรมให้กับข้าราชการและ เจ้าหน้าที่ของรัฐ
๓. เพื่อสร้างระบบเครือข่ายผู้ปฏิบัติงาน มีจุดมุ่งหมายการปฏิบัติราชการด้วยความสุจริตและโปร่งใส

กลุ่มเป้าหมาย

ข้าราชการที่มาบรรจุและปฏิบัติงานใหม่ ณ จังหวัดมุกดาหาร และข้าราชการผู้ปฏิบัติงานด้านการ ป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน จำนวน ๑๕๐ คน

ผลการดำเนินการ

หลักสูตรโครงการปลูกจิตสำนึกจริยธรรมและคุณธรรมด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๑๙ -๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ห้องพลอยบอลรูม โรงแรมพลอยพาลเลอ อำเภอมะนัง จังหวัดมุกดาหาร

๑. การบรรยายพิเศษให้ความรู้ในหัวข้อ “แนวทางการปลูกจิตสำนึกจริยธรรมและคุณธรรมในภาครัฐ” โดยนายไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร

๒. การบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “จริยธรรม จรรยาบรรณของข้าราชการ และผลประโยชน์ทับซ้อน” โดย นายเกียรติศักดิ์ พุ่มพันธ์ุ พนักงานไต่สวนเชี่ยวชาญ รักษาการแทนผู้อำนวยการ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดมุกดาหาร

๓. การบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต” และกรณีศึกษา/ปฏิบัติการกลุ่ม โดย วิทยากรสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดมุกดาหาร

๔. การบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “แนวทางการตรวจสอบและวิธีป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ” โดย นายมานพ บุญแก้ว นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชำนาญการพิเศษ สำนักตรวจสอบพิเศษภาค ๕ (อุบลราชธานี) ๕

๕. การบรรยายให้ความรู้เรื่อง “การสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานเพื่อปลูกจิตสำนึกจริยธรรมและคุณธรรมด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ” และกรณีศึกษา/ปฏิบัติการกลุ่ม โดยวิทยากร นายพิศาล อุตสาหพงษ์ และสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดมุกดาหาร

